

(สำเนา)



ประกาศสำนักข้าราชการแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการชาวปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักข้าราชการแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการชาวปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว โดยสำนักข้าราชการแห่งชาติ ได้ดำเนินการแจ้งผู้เข้าสอบว่าจะประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการชาวปฏิบัติการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรค โดยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของสำนักข้าราชการแห่งชาติหลายกระบวนการต้องชะลอไปก่อน ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการต่าง ๆ ที่วางไว้

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักข้าราชการแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการชาวปฏิบัติการ จากเดิมวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะผ่านพ้นไป ทั้งนี้ สำนักข้าราชการแห่งชาติจะกำหนดวันประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการชาวปฏิบัติการ อีกครั้งภายหลังจากที่สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย และกระบวนการในการดำเนินการสอบแล้วเสร็จ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบทาง เว็บไซต์ <https://www.nia.go.th> หรือ <https://nia.thaijobjob.com>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุกุล เจริมมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

(นางวรรณวลัย มณีกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ